
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 

ผู้เข้าประชุม 
   
1 นางละออ   อินนารี  รองประธานสภาฯ   
2 นางปาริชาติ   พุ่มพวง  สมาชิก อบต. หมู่  1  
3 นายสมาน   ภักดีพุดซา  สมาชิก อบต. หมู่  2   
4 นายวสุ  โรยสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่  2   
5 นายประสิทธิ  ปานนาค  สมาชิก อบต. หมู่  3   
6 นางบังอร   คงเสือ  สมาชิก อบต. หมู่  3  
7 นายสุบิน    ภู่เกิด  สมาชิก อบต. หมู่  4   
8 นายทม  แสนจุ้ย   สมาชิก อบต. หมู่  4   
9 นางทองปาน    จันทร์สว่าง สมาชิก อบต. หมู่  5  
10 นายเสน่ห์  ทองเทศ  สมาชิก อบต. หมู่  6  
11 นายพนม  สันติธรรม  สมาชิก อบต. หมู่  7  
12 นายถนอม  สังข์ทอง  สมาชิก อบต. หมู่  8   
13 นายนิยม  นครพิทักษ์    สมาชิก อบต. หมู่  8     
14 นางกุหลาบ  อ ่าดี   สมาชิก อบต. หมู่ 1 /เลขานุการสภาฯ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายส่ารวย  บุญช่วย  ประธานสภา อบต.หนองบัว   ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสันติ  สาสิงห์  นายก อบต.หนองบัว 
2 นายชัยโชค  หนูทอง  รองนายก อบต.หนองบัว 
3 นายสมหวัง  จันทร์ผ่อง  รองนายก อบต.หนองบัว 
4 นายพชร  เลื อนลอย  เลขานุการ นายก อบต.หนองบัว 
5 นายวีรภัทร  เณรศาสตร์  ผู้อ่านวยการนิคมสหกรณ์หนองบัว 
6 นายกษิพัฒน์ ประเสริฐศรี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที   8 
7 นายสุกล  สักคู   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที  1 
8 นายสมยศ   คตสุข  ปลัดอ่าเภอประจ่าต่าบลหนองบัว 
9 นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง  รองปลัด อบต.หนองบัว 
10 นางสาวจรรยา  บารมี  ผู้อ่านวยการกองการศึกษาฯ 
11 นายวิศณุ  ธรรมการุณย์  นายช่างโยธาช่านาญงาน รรก ผอ.กองช่าง 
12 นางสาวสิมาพร  กรรณิการ์ นักวิชาการคลังช่านาญการ  รรก ผอ.กองคลัง 
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13 นายวันชัย  มธุระ   นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการ  รรก  ส่านักงานปลัด 
14 นายนรรัตน์   เตจามิตร  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ รรก.ผอ. กองสาธารณสุขฯ 
15 นางสาวกรภัทร  บ่ารุงศักดิ์ นักจัดการงานทั วไปช่านาญการ 
16 นางสาวชนิภา  คนบุญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17 นายณรงค์ยศ  ปิ่นนาค  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
 

เวลา  13.30 น. เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว  นางละออ  อินนารี  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล 
ปฏิบัติหน้าที  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  ได้เปิดประชุมสภาและด่าเนินการประชุมสภาฯ  
ตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา  
 
นางละออ  อินนารี - ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัวค่ะ 
รองประธานสภาฯ  

 
นายสันติ  สาสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยได้มีประกาศ
นายก อบต.  กรมอุตุนิยมวิทยา เรื องพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโซกแรงบริเวณประเทศไทย 

ตอนบน ฉบับที  10 (30/2564) ในช่วงวันที  8-9 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณประเทศไทย
ตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโซกแรง โดยภาคเนือซึ งรวมพ้ืนที จังหวั ด
สุโขทัย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที อาจจะเกิดขึ้น ส่าหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที จะเกิดต่อผลผลิตทาง
การเกษตรไว้ด้วย หากมีความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ขอให้แจ้ง
ทางงานป้องกันฯ หรือทางผมและคณะผู้บริหารได้โดยตรงตลอดเวลาครับ  

  
ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563              
เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2563 
 

นางละออ  อินนารี - ขอให้เลขานุการสภาฯ เสนอรายงานการประชุมสภา อบต. ต่อ สภาฯ เพื อรับรอง  
รองประธานสภาฯ ขอเชิญค่ะ 
 
นางกุหลาบ  อ่ าดี - ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที  4  ครั้งที  1 ประจ่าปี 2563  เมื อวันที   15  ธันวาคม 2563 

 ให้ที ประชุมฟัง 
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นางละออ  อินนารี -  ขอให้ที ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที  4   
รองประธานสภาฯ ครั้งที  1  ประจ่าปี 2563  เมื อวันที  15 ธันวาคม 2563  ว่าถูกต้องหรือไม่และมีท่านใด

ขอแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ  สมัยที  4 ครั้งที  1  ประจ่าปี 2563  เมื อวันที  15 ธันวาคม  2563 

 
มติที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที  4    

ครั้งที  1 ประจ่าปี 2563  เมื อวันที  15 ธันวาคม  2563  มีมติเป็นเอกฉันท์   
จ่านวน  13  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประจ าปี 2564                     
 
นางละออ อินนารี  - ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ   ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับฯ ให้สมาชิกสภาฯ 
รองประธานสภาฯ ได้รับทราบค่ะ 
 
นางกุหลาบ  อ่ าดี - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ผู้เข้าร่วม       
เลขานุการสภาฯ  ประชุมทุกท่านค่ะ  ขอชี้แจงต่อที ประชุมดังนี้ ตามที สภา อบต. หอนงบัว ได้มีมติ 

เห็นชอบก่าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที  1 ประจ่าปี พ.ศ. 2564 มีก่าหนด 15 
วัน และก่าหนดวันเริ มประชุมตั้งแต่วันที  1-15 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ในวันนี้จึงต้องมี
การก่าหนดสมัยประชุมสภา อบต. หนองบัว สมัยสามัญประจ่าปี พ.ศ. 2564 ระยะเวลา
และวันเริ มต้นการประชุมสมัยสามัญประจ่าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่ วนต่ าบลหนองบั ว  จึ งอาศัย อ่านาจตามความแห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต่าบล และองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ มเติม
จนถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา 53  วรรคหนึ ง  ก่าหนดให้  “ในปีหนึ งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลจะก่าหนด แต่ต้อง
ไม่เกินสี สมัย วันเริ มสมัยประชุมสามัญประจ่าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
ก่าหนด” 

/และตามความ... 
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และตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 วรรคหนึ ง  
ความว่า  “การก่าหนดจ่านวนสมัยประชุมสามัญประจ่าปี ระยะเวลา และวันเริ มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ่าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ มสมัยประชุมสามัญ
ประจ่าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ นน่าปรึกษาในที ประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
น่าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ 11 (3) ความว่า “ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบล ให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนต่าบลก่าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ่าปีกี สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ มเมื อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก่าหนดกี วัน กับให้ก่าหนดวันเริ มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก่าหนดกี วัน 

    การก่าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นนั้นก่าหนด” 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
นางกุหลาบ  อ่ าดี - ในฐานะเลขานุการ สภาฯ ขอเสนอประเด็นที สภาฯ จะต้องหารือและขอมติที ประชุม        
เลขานุการสภาฯ  ได้แก่ 

1. ปี 2564 จะก่าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ กี สมัย หรือจะยังคงเดิม 
2. แต่ละสมัยจะก่าหนดกี วัน 
3. แต่ละสมัยจะก่าหนดวันเริ มต้นประชุมเมื อไหร่ 
4. ก่าหนดวันเริ มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ่าปีของปีถัดไป (พ.ศ.2565)  

และก่าหนดจ่านวนกี วัน 
ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ว่าน่าจะมีการก่าหนดสมัยประชุม จ่านวน 4 สมัย เพื อ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ในเรื องการจัดท่า
แผนพัฒนาท้องถิ น การจัดท่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการรายงานผล
การด่าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต่าบล 

 
นางละออ  อินนารี  - เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว มีการก่าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ ประจ่าปี 2564 จ่านวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน เหมือนที เคยก่าหนดมา ขอให้ที ประชุม 

พิจารณา 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  13  เสียง ให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2564   

จ านวน  4  สมัย  สมัยละ  15  วัน 
 
 

/นายนิยม... 
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นายนิยม  นครพิทักษ์  - เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว มีการก่าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ส.อบต.ม.8   ประจ่าปี 2564 จ่านวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน  และมีวันเริ มต้นการประชุม  ดังนี้ 
   สมัยแรก   เดือนกุมภาพันธ์  ระหว่างวันที   1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
   สมัยที  2 เดือนพฤษภาคม  ระหว่างวันที   1 – 15 พฤษภาคม  2564 
   สมัยที  3 เดือนสิงหาคม  ระหว่างวันที   1 – 15 สิงหาคม  2564 
   สมัยที  4 เดือนธันวาคม  ระหว่างวันที   1 – 15 ธันวาคม  2564 
   เหตุผลในการเสนอ คือ 
   สมัยแรก  คือ วันนี้ เริ มสมัยประชุม 

  สมัยที  2 เพื อให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้รับฟังรายงานผลการติดตาม 
           ประประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น  ครั้งที  1 

   สมัยที  3 เพื อให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   สมัยที  4 เพื อให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  ได้รับฟังรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ น ครั้งที  2 และรายงานผลการเนินงาน  

   ขอให้ที ประชุมได้พิจารณา 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  13  เสียง  

ให้มีสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2564  จ านวน 4 สมัย  สมัยละ 15 วัน   
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือน ที่ก าหนด 
 

นางละออ  อินนารี  - เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ก่าหนดวันเริ มสมัยประชุม สมัยสามัญ 
รองประธานสภาฯ สมัยแรก ประจ่าปี 2565  ในวันที  1 กุมภาพันธ์ 2565  มีก่าหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที   

1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565    
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  13  เสียง  

ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565   
วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 

 
5.2  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 6 /2564 
 

นางละออ  อินนารี -  ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย เรื องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 
รองประธานสภาฯ ท้องถิ น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น และตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ น (ฉบับ
ที  3) พ.ศ.2561   
 

/ในการนี้... 
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  ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว จึงได้ยื นญัตติต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลหนองบัวพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565)     
เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง ครั้งที  6/2564  ในวันนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลหนองบัว ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ มเติม
และเปลี ยนแปลง ครั้งที  6/2564  องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่อที ประชุมสภาฯ 

 
นายสันติ  สาสิงห ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายก อบต. ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (ฉบับที  3)        

พ.ศ. 2561 
ข้อ  ๒๒  เพื อประโยชน์ของประชาชน  การเพิ มเติมแผนพัฒนาท้องถิ น  ให้

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ นด่าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นจัดท่าร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ น ที เพิ มเติมพร้อมเหตุผลและความจ่าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ นและประชาคมท้องถิ นพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ นที เพิ มเติม  ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ นที เพิ มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนต่าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล   พ.ศ.  2537  ด้วย  

   เมื อแผนพัฒนาท้องถิ นที เพิ มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที ผู้บริหารท้องถิ นประกาศใช้   

ข้อ ๒๒/๑  เพื อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ น  
ให้เป็นอ่านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ น  ส่าหรับองค์การบริหารส่วนต่าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ น ที เปลี ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารสว่นต่าบล พ.ศ.2537  ด้วย 
เมื อแผนพัฒนาท้องถิ นตามวรรคหนึ งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที ผู้บริหารท้องถิ นประกาศใช้ 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ นได้มีหนังสือ ด่วนที สุด ที  มท 0810.3/ว
2931  ลงวันที  15 พฤษภาคม 2562  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ นเดิม (พ.ศ.2561 – 2564) ให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ นที มีห้วง
ระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวน 
 
 

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  3) พ.ศ.2561 ตามแนวทางดังนี้ 
1. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้องค์การบริหารส่วน

ต่าบลถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 และที แก้ไขเพิ มเติม 

2. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ นสี ปี  ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 -2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในเขตจังหวัด ยุทศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที  12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  โดยในระยะเริ มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้จัดท่าประชาคมในระดับต่าบลส่าหรับ
องค์การบริหารส่วนต่าบลและเทศบาล ระดับชุมชนเมืองส่าหรับเทศบาลเมือง 
ระดับชุมชนนครส่าหรับเทศบาลนคร  ระดับจังหวัดส่าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และส่าหรับเมืองพัทยาให้ใช่รูปแบบของเทศบาลนคร  ทั้งนี้การจัดท่า
แผนพัฒนาท้องถิ นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที สุด ที  มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที  22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที สุด ที  มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที  3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน  ทั้งนี้ให้
ด่าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

4. ครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้างที ต้องน่ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ นให้จัดท่าเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้างที อยู่ในโครงการพัฒนาที ด่า เนินการจัดท่าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ 
ที ดินและสิ งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอ่านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น 

5. โครงการรายจ่ายตามแผนงานที เป็นรายจ่ายประจ่าหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ่า หมวดค่าจ้างชั วคราว  หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื น หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ไม่ต้องน่ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ น ยกเว้น 
ประเภทรายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวด
อื นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2541 และที แก้ไขเพิ มเติม 
การน่าแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ไปสู่การปฏิบัติ 

 
/เพื อให้แผน... 
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  เพื อให้แผนพัฒนาท้องถิ นน่าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นใช้แผนพัฒนาท้องถิ น เป็นกรอบในการจัดท่า
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ มเติมและงบประมาณจากเงิน
สะสม ในส่วนที เกี ยวข้อง 

และมอบหมายให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดใน 
     ส่วนที เกี ยวข้องต่อไปครับ 

 
นางสาวชนิภา  คนบุญ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ผู้เข้าร่วม       
นักวิเคราะห์ฯ  ประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงต่อที ประชุมดังนี้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2561 ซึ งได้ก่าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นมีอ่านาจและหน้าที ในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (2561-2565)  เป็นกรอบในการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที ก่าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ น (2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ด่าเนินการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ น 
(2561-2565)  เมื อวันที  14  มิถุนายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น แต่การจัดท่าแผนพัฒนา
ท้องถิ นจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ งยังมีโครงการ/กิจกรรมที ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ น (2561-2565) และบางโครงการที บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ซึ งรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561-2565) เพิ มเติมเปลี ยนแปลง 
ครั้งที  6/2564  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสาร และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ตรวจสอบรายละเอียดไปพร้อมกัน ตามเอกสารในมือทุกท่านค่ะ  
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ประกอบด้วย 
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.กลาง (ช่วงที  1) หมู่ที  1 บ้านป่า

กระทุ่ม ต่าบลหนองบัว งบประมาณ  390,000 บาท 
1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพร เลื อนลอย หมู่ที  2   

(ช่วง 2)  บ้านศิริพัฒนา ต่าบลหนองบัว งบประมาณ 455,000 บาท 
 
 

/1.3 ก่อสร้าง... 
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1.3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองอ้อมรอบ-บ้านนางอ่านวย เภารอด  
      หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์  ต่าบลหนองบัว  งบประมาณ 457,000 บาท 

               1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยวง ส่าเนียง ถึงหมู่ที  2  
(ช่วงที  1) ต่าบลคลองมะพลับ   หมู่ที  5 บ้านหนองโรง ต่าบลหนองบัว  
งบประมาณ 335,000 บาท 

1.5  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านนางเจือ ทองดี ถึงคลองวังน้่า  
ที ของนายแนบ นงนุช (ช่วงที  1) หมู่ที   6 บ้านบึง ต่าบลหนองบัว  
งบประมาณ 490,000 บาท 

          1.6  ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลองวังน้่า พร้อมบดอัดแน่น หมู่ที  7 บ้านบึงลับแล 
   ต่าบลหนองบัว งบประมาณ 190,000 บาท 

1.7  ปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที  7 ลงลูกรังปรับพร้อม 
      เกลี ยเรียบบ้านบึงลับแลต่าบลหนองบัว  งบประมาณ 45,000 บาท 
1.8  ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยสมหวัง เพ็ชรดี และนายลอย  

  โยกเกณฑ์ หมู่ที  8 บ้านนิคมสหกรณ์ ต่าบลหนองบัว  
  งบประมาณ 135,000 บาท 

              1.9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนงค์นุช ม่วงน้อย หมู่ที  8 บ้านนิคม 
   สหกรณ์ ต่าบลหนองบัว  งบประมาณ 350,000 บาท 

              รวม 9 โครงการ  งบประมาณ 2,847,000 บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.1 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื ออุปโภคบริโภค หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม 

งบประมาณ 210,000 บาท 
        2.2  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายกฤษณะ สาสิงห์ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม     
    งบประมาณ  150,000 บาท 

2.3  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางละมุน น้อยโพธิ์ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม    
งบประมาณ 150,000 บาท 

      2.4   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายเสา ลักษณาวงค์ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม    
งบประมาณ  150,000 บาท 

      2.5   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางบุญเรือง โสพันทิม  หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม   
งบประมาณ  150,000 บาท 

2.6   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางสมจิตร ทิมสูงเนิน หมู่ที  2 บ้านศิริพัฒนา       
       งบประมาณ  150,000 บาท 
2.7  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางประทีป ทิพย์นคร หมู่ที  2 บ้านศิริพัฒนา 
 งบประมาณ  150,000 บาท 
 

/2.8 ขุดเจาะบ่อ... 
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2.8   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางสว่าง กรรณิการ์ หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์   
 งบประมาณ  150,000 บาท 
2.9   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางถวิล กรรณิการ์  หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ 
 งบประมาณ  150,000 บาท 
2.10  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางเนตรทิพย์ เลื อนลอย หมู่ที  3   

บ้านไร่เมืองกาญจน์  งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.11  ขุดลอกคลองหนองโรง หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์  

งบประมาณ  480,000 บาท 
      2.12  ขุดลอกคลองอ้อมรอบ หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์   

งบประมาณ 480,000 บาท 
      2.13  เจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตรกลุ่มนายบุญช่วย กรรณิการ์ หมู่ที  4  

บ้านหนองบัว  งบประมาณ  145,000 บาท 
      2.14  เจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตรกลุ่มนายพร   กรรณิการ์ หมู่ที  4 บ้านหนองบัว 
    งบประมาณ  145,000 บาท 
      2.15  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายอุดม สายน้่าอ่าง หมู่ที  4  บ้านหนองบัว   
    งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.16  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายชัยยะ บุญรอด หมู่ที  4 บ้านหนองบัว   

งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.17  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางทิพวรรณ อนันตะ  หมู่ที  4  บ้านหนองบัว 
    งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.18  เจาะบ่อบาดาลเพื อการเกษตรกลุ่มนางไอ ภู่เกิด  หมู่ที  5 บ้านหนองโรง 
    งบประมาณ  150,000 บาท 
     2.19  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายสังวาลย์ โตจริง  หมู่ที  5 บ้านหนองโรง 
    งบประมาณ  150,000 บาท 
     2.20  ขยายเขตประปา หมู่ที  5  บ้านหนองโรง  งบประมาณ 262,000 บาท 
     2.21  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายอุทร กรรณิการ์ หมู่ที  6 บ้านบึง   

          งบประมาณ 150,000 บาท 
  2.22  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  

หมู่ที  8 บ้านนิคมสหกรณ ์งบประมาณ  150,000 บาท 
   2.23  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายชีพ กรรณิการ์ หมู่ที  8  บ้านนิคมสหกรณ์ 
           งบประมาณ  150,000 บาท 
   2.24  ขุดลอกคลองวง หมู่ที  8 บ้านนิคมสหกรณ์ งบประมาณ 475,000 บาท 
   2.25  ขุดลอกเปิดทางน้่าภายในต่าบลหนองบัว   ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  1 

        ขุดลอกเปดิทางน้่า หมู่ที  2  ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  5 (ช่วง 1) 
        ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  5 (ช่วง 2)  ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  4 
        ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  6 (ช่วง 1)  งบประมาณ  289,000 บาท 

รวม  25  โครงการ  จ านวนเงิน  5,036,000 บาท 
/3. ยุทธศาสตร์... 
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3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา 
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  

งบประมาณ  400,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด. ต่าบลหนองบัว   

งบประมาณ 53,000 บาท 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ประกอบด้วย 
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.กลาง (ช่วงที  1) หมู่ที  1 บ้าน

ป่ากระทุ่ม ต่าบลหนองบัว งบประมาณ  484,000 บาท 
                1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยวง ส่าเนียง ถึงหมู่ที  2  

(ช่วงที  1) ต่าบลคลองมะพลับ   หมู่ที  5 บ้านหนองโรง ต่าบลหนองบัว  
งบประมาณ 485,000 บาท 

   1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านนางเจือ ทองดี ถึงคลองวัง 
น้่า  ที ของนายแนบ นงนุช (ช่วงที  1) หมู่ที   6 บ้านบึง ต่าบลหนองบัว  
งบประมาณ 490,000 บาท 

          รวม 3 โครงการ  งบประมาณ 1,459,000 บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

        2.1  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายกฤษณะ สาสิงห์ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม     
    งบประมาณ  150,000 บาท 

2.2  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางละมุน น้อยโพธิ์ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม    
งบประมาณ 150,000 บาท 

      2.3   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายเสา ลักษณาวงค์ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม    
งบประมาณ  150,000 บาท 

      2.4  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางบุญเรือง โสพันทิม  หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม   
งบประมาณ  150,000 บาท 

2.5   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางสมจิตร ทิมสูงเนิน หมู่ที  2 บ้านศิริพัฒนา       
       งบประมาณ  150,000 บาท 
2.6  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางประทีป ทิพย์นคร หมู่ที  2 บ้านศิริพัฒนา 
 งบประมาณ  150,000 บาท 
 

 
/2.7 ขุดเจาะบ่อ... 
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2.7   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางสว่าง กรรณิการ์ หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์   
 งบประมาณ  150,000 บาท 
2.8   ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางถวิล กรรณิการ์  หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ 
 งบประมาณ  150,000 บาท 
2.9  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางเนตรทิพย์ เลื อนลอย หมู่ที  3   

บ้านไร่เมืองกาญจน์  งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.10  ขุดลอกคลองหนองโรง หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์  

งบประมาณ  480,000 บาท 
      2.11  ขุดลอกคลองอ้อมรอบ หมู่ที  3 บ้านไร่เมืองกาญจน์   

งบประมาณ 480,000 บาท 
      2.12  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายอุดม สายน้่าอ่าง หมู่ที  4  บ้านหนองบัว   
    งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.13  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายชัยยะ บุญรอด หมู่ที  4 บ้านหนองบัว   

งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.14  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนางทิพวรรณ อนันตะ  หมู่ที  4  บ้านหนองบัว 
    งบประมาณ  150,000 บาท 
      2.15  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายสังวาลย์ โตจริง  หมู่ที  5 บ้านหนองโรง 
    งบประมาณ  150,000 บาท 
     2.16  ขยายเขตประปา หมู่ที  5  บ้านหนองโรง  งบประมาณ 262,000 บาท 
     2.17  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายอุทร กรรณิการ์ หมู่ที  6 บ้านบึง   

          งบประมาณ 150,000 บาท 
  2.18  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  

หมู่ที  8 บ้านนิคมสหกรณ ์งบประมาณ  150,000 บาท 
     2.19  ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดที ดินนายชีพ กรรณิการ์ หมู่ที  8  บ้านนิคมสหกรณ์ 
           งบประมาณ  150,000 บาท 
     2.20  ขุดลอกคลองวง หมู่ที  8 บ้านนิคมสหกรณ์ งบประมาณ 475,000 บาท 
     2.21  ขุดลอกเปิดทางน้่าภายในต่าบลหนองบัว   ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  1 

        ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  2  ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  5 (ช่วง 1) 
        ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  5 (ช่วง 2)  ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  4 
        ขุดลอกเปิดทางน้่า หมู่ที  6 (ช่วง 1)  งบประมาณ  289,000 บาท 

รวม  21  โครงการ  จ านวนเงิน  4,386,000 บาท 
 
 
 
 

/บัญชีครุภัณฑ์... 
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3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา 
3.1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต่าบล

หนองบัว  งบประมาณ  400,000 บาท 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด. ต่าบลหนองบัว   
    งบประมาณ 53,000 บาท 

 
บัญชีครุภัณฑ์    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ  2564 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื องวัดความดัน) งบประมาณ  3,000  บาท 
เพื อจัดซื้อเครื องวัดความดันเพื อใช้ในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
ปีงบประมาณ  2565 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) งบประมาณ 44,400 บาท 
เพื อจัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื อใช้ในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     
                    
จากรายละเอียดข้างต้น  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 -
2565) เพิ มเติม ครั้งที  6/2564  ขององค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
- รายงานข้อมูลทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณคะ่ 

 
/นางละออ.. 
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นางละออ  อินนารี  - ตามที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปดังกล่าวข้างต้น 
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อซักถามไหมครับ เชิญครับ 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ น เพิ มเติม ครั้งที  6/2564  

ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 13 เสียง  (รายละแผนพัฒนาฯ ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 

    5.3  พิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่  
 

นางละออ  อินนารี - ตามที   นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว จึงได้ยื นญัตติต่อ 
รองประธานสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต่าบลหนองบัวพิจารณาการโอนงบประมาณเพื อไปตั้งเป็นรายการใหม่โดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่อที ประชุมสภาฯ 
 

นายสันติ  สาสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
นายก อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ น พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคาครุภัณฑ ที ดินและ

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม่  
ให้เป็นอ่านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ น 

ซึ งรายละเอียดขอโอนงบประมาณเพื อไปตั้งเป็นรายการใหม่ผมขอมอบหมายให้
หัวหน้าส่านักและผู้อ่านวยการกอง  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที เกี ยวข้อง ครับ  

 
กองช่าง 

นายวิศณุ  ธรรมการุณย์ - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ผมขอชี้แจง 
นายช่างโยธา              รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 2564  

เนื องจากกองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณเพื อตั้งเป็นรายการใหม่ 
ในส่วนของค่า K ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงราคา สามารถขอค่าชดเชยคืนได้ตามหนังสือ 
สั งการ  ค่า K คือการเปลี ยนแปลงของราคา ณ วันที ท่าสัญญา วันที เปิดซองประมูล และ 
วันส่งมอบงาน เมื อมีรายการวัสดุที เปลี ยนแปลงไป เพิ มข้ึนหรือลดลง เราสามารถน่ามา 
ปรับปรุงราคาตามสัญญาใหม่ได้ครับ จึงขอโอนลดงบประมาณเพื อตั้งเป็นรายการใหม่    
ดังนี้ครับ  
โอนลด  จากงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน            
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ่า) เพื อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ต่าบล ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการกองช่าง นายช่างโยธา จ่านวนเงิน 400,000 บาท 
 

/โอนเพิ ม... 
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โอนเพิ ม  งบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื อให้ได้มาซึ งสิ งก่อสร้าง  เป็นจ่านวนเงิน 
400,000 บาท 
โอนลด จากงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื อให้ได้มาซึ งสิ งก่อสร้าง  เป็นจ่านวนเงิน 
400,000 บาท 
ตั้งรายการใหม่  งบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ รายการเงินชดเชยค่างานสิ งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (K) ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เป็นจ่านวนเงิน 400,000 บาท เพื อการขอรับเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (รายละเอียดตามเอกสารสิ งที 
แจกให้ทุกท่านแล้ว) 
 

นางละออ  อินนารี - เมื อที ประชุมอภิปรายสอบถาม เรื องการโอนงบประมาณเพื อไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
รองประธานสภาฯ แล้วขอมติที ประชุมให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื อไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื อตั้งรายการใหม่ ดังกล่าว  
ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 13 เสียง  (ตามเอกสารแนบท้าย) 

 
5.4 พิจารณาขอความเห็นชอบในการรับบริจาคครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)  

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว (กองช่าง) 
 

นางละออ  อินนารี - ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบค่ะ 
รองประธานสภาฯ 
 
นางกุหลาบ อ่ าดี  - ขอชี้แจงระเบียบดังนี้  
เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ น พ.ศ.2535 หมวด 2 ข้อ 9 ในกรณีที มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ น หรือได้สิทธิอันเกี ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท่าดังกล่าวมีเงื อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ นนั้น  
 

/การได้มา... 
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การได้มาซึ งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากระเบียบนี้ได้ก่าหนดไว้  และไม่มีระ
เยียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก่าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดย
อนุโลม ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ งที ก่าหนดไวในหมวดนี้ 

 
นางละออ  อินนารี - ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ชี้แจงต่อที ประชุมสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
  
นายสันติ  สาสิงห์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอชี้แจง ดังนี้ครับ 
นายก อบต.หนองบัว  

หลักการ 
ด้วยร้านเอส.วี.เซอร์วิส  โดยนายสุระชาติ  วงษ์สาริกิจ มีความประสงค์จะ

บริจาคครุภัณฑ์ จ่านวน 1 รายการ ได้แก่ เครื องถ่ายเอกสาร ยี ห้อ SHARP MS-2314N 
ถ่าย/ปริ้น/สแกน/2 หน้าอัตโนมัติถาดกระดาษ 2 ถาด/แลน/ความเร็ว 23 แผ่น/นาที  
สี/ด่า จ่านวน  1  เครื อง  ราคา 45,000 บาท ให้กับองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว 
(กองช่าง) มีวัตถุประสงค์เพื อใช้งานทางด้านเอกสารต่างๆ  

 
   เหตุผล 
    เนื องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที มีเงื อนไขหรือมีภาระติดพัน จึง 

จ่าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว 
จึงขอความเห็นชอบอนุมัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์ (เครื องถ่ายเอกสาร) ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต่าบลหนองบัว (กองช่าง) 
 จึงเสนอญตัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว เพื อให้สภาฯ พิจารณา
อนุมัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์ (เครื องถ่ายเอกสาร) ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 
 

นางละออ  อินนารี - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ มเติมหรือไม่ เมื อไม่มีดิฉันจะขอมติ 
รองประธานสภาฯ ที ประชุมค่ะ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับบริจาคครุภัณฑ์ (เครื องถ่ายเอกสาร)  

ให้กับ องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว (กองช่าง) โปรดยกเมือ 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ่านวน  13 เสียง  

  ไมเ่ห็นชอบ จ่านวน  -  เสียง  
  งดออกเสียง จ่านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
 
 

/5.5 พิจารณา... 
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5.5 พิจารณาเรื่องรถบรรทุกขยะ 
 

นางละออ  อินนารี - ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ชี้แจงต่อที ประชุมสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  

  
นายสันติ  สาสิงห์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผมขอชี้แจงและได้อธิบายให้  
นายก อบต.หนองบัว ทุกทา่นได้รับทราบว่าในส่วนของคณะผู้บริหารที มีความตั้งใจจะบริหารจัดการในเรื อง 

สิ งแวดล้อม หรือขยะในพ้ืนที ต่าบลหนองบัว ว่าด้วยปัจจุบันปริมาณขยะในพ้ืนที มีมาก
ขึ้นและมีการทิ้งตามสถานที ต่างๆ  มากขึ้น ซึ งสามารถพบเห็นได้ทั วไป เช่น คลอง     
บริเวณข้างถนน ปริมาณขยะที เพิ มข้ึนอาจมาจากบ้านเรือน หรือผู้ค้าขายต่างถิ น ที มีการ
มาตั้งแผงค้าไม่ประจ่าในพื้นที  และขณะที องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว มีรถขยะที 
รับมอบมาจากส่วนราชการอื น  เมื อปี พ.ศ.2558 จ่านวน 1 คัน แต่ไม่เคยน่ามาใช้งาน
เลย ท่าให้ขณะนี้สภาพรถไม่มีความพร้อมในการน่าออกมาใช้ปฏิบัติงานการเก็บขยะ  
แต่ด้วยเหตุผลที ว่ามีขยะเพิ มขึ้นเป็นจ่านวนมากในพ้ืนที ต่าบลหนองบัว  จึงขอน่าเรียน
ปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ในเรื องการบริหารจัดการขยะ โดย
ขณะนี้ มีรถบรรทุกขยะ จ่านวน 1 คัน ซึ งไม่สามารถน่ามาใช้งานได้เนื องจากจอดทิ้งไว้
เป็นเวลานาน ท่าให้อุปกรณ์ต่างๆ เสื อมสภาพใช้งานไม่ได้  แต่หากต้องน่ามาใช้งาน จึงมี
ความจ่าเป็นต้องซ่อมแซมเพื อให้ใช้งานได้ ในการจัดเก็บขยะในพ้ืนที  ลดปัญหาขยะที 
เพิ มมากขึ้น จากการสอบถามและสืบราคาการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จะใช้
งบประมาณน้อยกว่าหากจะด่าเนินการซื้อใหม่ และจากการสอบถามสืบราคาการ
ซ่อมแซมโดยคร่าวๆ  จะใช้งบประมาณ  จ่านวน 500,000 บาท หากต้องด่าเนินการ
จัดซื้อรถขยะคันใหม่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ่านวนมาก ประมาณการ 3,000,00 กว่า
บาท  จากการตรวจสอบและปรึกษากับเจ้าหน้าที แล้วนั้น คาดการว่าจะท่าเป็นโครงการ
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ น เพื อด่าเนินการในปีงบประมาณ 
2565 และจากปัญหาเรื องขยะดังกล่าวนี้ หากจะพิจารณาแล้ว การด่าเนินการดังกล่าวมี
หลายวิธีนอกจากการซ่อมแซมแล้ว คือการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่ หรือการขอรับ
การสนับสนุนจากรมส่งเสริมฯ  การจ้างเอกชนเพื อด่าเนินการแทน  จึงขอให้ทางสภา
พิจารณาการซ่อมแซมรถขยะเป็นอันดับต้นๆ เนื องจากต้องค่านึงถึงงบประมาณในการ
ด่าเนินการด้วย  ทั้งนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงเพิ มเติมครับ  

 
นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง      - ด้วยได้มีการปรึกษาและพูดคุยกับทางคณะผู้บริหารแล้ว ปัญหาที เกิดขึ้นในเรื องขยะ 
รองปลัด อบต.  ที มีปริมาณเพิ มข้ึนเป็นจ่านวนมาก เบื้องต้นหากจะด่าเนินการควรจะมีแนวทางไหนบ้าง 

ในการบริหารจัดการ ซึ งตามที นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัวได้แจ้งไว้แล้ว
เบื้องต้น คือ   

 
 

/1.โอนงบประมาณ... 
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1. โอนงบประมาณเพื อตั้งงบประมาณซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ต้อง

ด่าเนินการตรวจสอบงบประมาณที ต้องน่ามาใช้ว่ามีหรือไม่   
2. จัดท่าโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะในปี งบประมาณ 2565   
3. จัดสรรงบประมาณเพื อด่าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่    
4. กรณีปีงบประมาณ 2565 กรณีกรมส่งเสริมฯ ให้ขอรับเงินสนับสนุน อบต.หนองบัว 
สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนที กรมส่งเสริมฯ ได้   
5. การจ้างเหมาเอกชนเพื อด่าเนินการแทน 

หากจะด่าเนินการแก้ไขปัญหาเรื องขยะนี้ จากแนวทางได้มีให้เลือกหลายวิธี
ด้วยกัน ทั้งนี้ให้ค่านึงถึงภารกิจที ต้องด่าเนินการและเรื องงบประมาณควบคู่กันค่ะ 
เบื้องต้นสอบถามส่านัก/กองเพื อตรวจสอบจ่านวนเงินงบประมาณที สามารถน่ามาใช้ได้
หรือไม่  ทั้งนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเพิ มเมค่ะ 

 
นายนรรัตน์  เตจามิตร - ขออนุญาตชี้แจงเพิ มเติมครับ กรณีการบริหารจัดการขยะของ อบต.หนองบัว ปัจจุบัน
นักวิชาการสาธารณสุข ต่าบลหนองบัวเป็นต่าบลที ยังไม่มีรถบรรทุกขยะใช้ การทิ้งขยะประชาชนบางส่วนน่าไป 

ทิ้งในพื้นที อื น และเกิดจากร้านค้าที มาตั้งแผงค้าในพ้ืนที ได้ทิ้งขยะในพ้ืนที ต่าบลหนองบัว 
ก่อนนี้การบริหารจัดการคือการฝังกลบ และเผา ปัจจุบันยกเลิกไม่ให้มีการเผาขยะ หรือ
ฝัง  หากจะด่าเนินการในเรื องการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เห็นควรต้องด่าเนินการโดย
ตั้งเป็นโครงการเพื อซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เนื องจากใช้งบประมาณจ่านวนมาก
พอสมควร หรือหากใช้แนวทางอื นในการพิจารณา  และการค่านึงถึงความคุ้มค่าของการ
ใช้งาน หากเปรียบเทียบการซ่อมแซมจะใช้งบประมาณที น้อยกว่าการจัดซื้อคันใหม่ การ
ค่านึงถึงการใช้งานในระยะยาว  หรือการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาด่าเนินการจัดเก็บขยะใน
พ้ืนที ต่าบลหนองบัว ซึ งต่าบลหนองบัวมีจ่านวนประชากร และจ่านวนครัวเรือนน้อย 
บ้านเรือนไม่หนาแน่น เอกชนอาจไม่เข้ามาด่าเนินการและค่าใช้จ่ายอาจมีจ่านวนมาก 
หรือการของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ อาจใช้เวลานาน และตามนโยบายของนายก 
อบต.หนองบัว ให้พิจารณาเร่งรัดด่าเนินการเรื องการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที ต่าบล
หนองบัว จึงขอน่าเรียนเบื้องต้นครับ 
 

นายสันติ  สาสิงห์ - เบื้องต้นไดป้รึกษาท้องถิ นอ่าเภอ และได้ให้ข้อแนะน่าในการด่าเนินการในส่วนของ  
นายก อบต.หนองบัว การใช้งบประมาณในการซ่อมแซมที มีจ่านวนเงินมาก โดยการโอนมาเพื อซ่อมแซมนั้นไม่

เหมาะสม  แนะน่าว่าควรตั้งเป็นโครงการเพื อด่าเนินการซ่อมแซมและน่าเข้าไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณในปี 2565 จะเหมาะสมกว่า  

 
นายถนอม  สังข์ทอง  - ตามที นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว ได้ชี้แจงในเรื องขยะในพ้ืนที นั้น  
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ปัจจุบัน พ้ืนที ต่าบลหนองบัวมีขยะเพิ มมากขึ้นจริง ด้วยพื้นที ใกล้เคียงหรือภายในอ่าเภอ

มีการจัดเก็บขยะทุกต่าบลแล้ว และนโยบายรัฐบายมิให้มีการเผา จึงเป็นอีกเหตุผลที ท่า
ให้ขยะเพิ มขึ้น จึงเห็นด้วยหากมีการบริหารจัดการขยะโดยการด่าเนินการให้มีรถขยะใน
พ้ืนที เพื อการจัดเก็บขยะที เป็นระบบ ลดปัญหาขยะเพิ มข้ึน 

/นายทม... 
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นายทม  แสนจุ้ย   -  ขยะในเขตพ้ืนที หมู่ 4 บริเวณคลองวังน้่า ถนนเชื อมระหว่างหมู่ที  4 และหมู่ที  6  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 มีขยะปริมาณมาก ไม่ทราบว่ามาจากที ใดบ้าง ทั้งในคลองและบริเวณริมถนน เริ มส่งกลิ น

เหม็นบ้างในบางที  เห็นควรให้ด่าเนินการเรื องการจัดเก็บขยะในพ้ืนที ครับ 
 
นางละออ  อินนารี - เมื อที ผ่านมาขยะครัวเรือนมีการบริหารจัดการโดยการฝังกลบ ปัจจุบันไม่สามารถ 
รองประธานสภาฯ  ด่าเนินการได้แล้ว และรวมถึงขยะที ไม่สามารถจัดการได้โดยทั วไป  เช่น ขยะพลาสติก ฯ 

ซึ งต่าบลหนองบัว บ้านเรือนจะตั้งอยู่ห่างไกลกัน ตามสภาพหมู่บ้าน โดยส่วนมากจะ
ก่าจัดโดยการเผา แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลไม่ให้มีการเผา จึงเป็นเหตุผลที ขยะเพิ ม
มากขึ้น เพราะประชาชนไม่รู้ว่าจะจัดการกับขยะที มีอยู่อย่างไร หากมีแนวทางที แก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจน และรวดเร็วในการด่าเนินการในเรื องขยะที เพิ มขึ้นทุกวัน จึงเห็น
ควรให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาว่าเห็นควรจะด่าเนินการอย่างไร เพื อให้เกิดการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการแก้ไขปัญหาที เกิดข้ึน
ก่อน ณ ปัจจุบันนี้ บรรเทาความเดือนร้อนในเรื องของขยะมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน  หรือ
หากเห็นว่าควรด่าเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะตามที นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล
หนอบัวได้เสนอมาเพื อพิจาณาให้มีการบริการจัดการเรื องขยะในเบื้องต้นก่อน เชิญทุก
ท่านสอบถามค่ะ 
 

ที่ประชุม  - ได้มีการอภิปราย พูดคุยกันพอสมควร และ 
 เสนอให้ใช้แนวทางการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเพื อการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที ที มี 

ปริมาณเพิ มมากข้ึนทุกวัน เมื อค่านึงถึงงบประมาณที ต้องใช้ด้วย 
 
นางละออ  อินนารี - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ มเติมหรือไม่ เมื อไม่มีดิฉันจะขอมติ 
รองประธานสภาฯ ที ประชุมค่ะ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  

ด่าเนินการจัดท่าโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ในปีงบประมาณ 2565  เชิญค่ะ 
 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ จ่านวน  13 เสียง  

  ไมเ่ห็นชอบ จ่านวน  -  เสียง  
  งดออกเสียง จ่านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 
 
  
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

5.1  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน     
      และประชาชน 
 

นายชัยโชค  หนูทอง - จากที ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัวให้เข้าร่วมประชุม
รองนายก อบต.หนองบัว เรื องพลังงานแสงอาทิตย์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เรื องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  อบต. 

หนองบัว ได้สมัครการใช้งาน กับกองทุนเพื อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขณะนี้รอผล
การตอบกลับในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ และมีหลายแห่งที เข้าร่วมโครงการแล้วและ
ส่งโครงการเพื อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรื องพลังงานแสงอาทิตย์   ใน
ส่วนของ อบต.หนองบัว จะเริ มด่าเนินการในช่วงเวลาต่อไป  จึงขอแจ้งให้ที ประชุม 
ครับ   

 

นางกุหลาบ  อ่ าดี - สอบถามเรื องไฟฟ้าสาธารณะรายทางขอให้ทาง อบต.หนองบัว ได้ตรวจสอบการตั้งค่า  
ส.อบต. ม.2 แสงสว่างให้เป็นการส่องสว่างตลอดเวลา ซึ งปัจจุบันเป็นการให้แสงสว่างแบบการตั้ง

เซนเซอร์ส่องสว่าง ค่ะ  
 

นายวิศณุ  ธรรมการุณย์ - ทราบครับ กองช่าง จะออกส่ารวจและด่าเนินการต่อไปครับ  
นายช่างโยธา    
 

 นางละออ  อินนารี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  ได้กล่าวขอบคุณที ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว  และปิดการประชุมเวลา  16.15 น. 

 
 
 

         (ลงชื อ)......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางกุหลาบ  อ ่าดี) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว 
 
 

(ลงชื อ)........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิยม     นครพิทักษ์) 
           ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื อ).....................................ผู้ตรวจรายงาน            (ลงชื อ)....................................ผู้ตรวจรายงาน 
          (นายวสุ     โรยสูงเนิน)       (นางละออ     อินนารี) 
                 กรรมการ      กรรมการ 
 

สภา อบต.หนองบัว  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื อ.สมัยสามัญ สมัยที  1.ครั้งที  2 ประจ่าปี 2564  
       วันที  15 กุมภาพันธ์ 2564.. 

           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายส่ารวย   บุญชว่ย)   

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองบัว 
 


